

Chương trình tư vấn giao lưu - đối thoại năm học 2023 – 2024 **Diễn đàn thiết thực, ý nghĩa cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh**

Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2023 - 2024 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh; Chiều ngày 18/12/2023 Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh, pháp chế truyền thông đã tổ chức thành công *Chương trình tư vấn giao lưu - đối thoại chủ đề “Bảo vệ sức khỏe học đường, An toàn VSTP, An ninh trật tự, an toàn trường học”*.

Chương trình nhằm trang bị cho các em học sinh nhà trường những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có về các vấn đề bảo vệ sức khỏe học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn trường học. Giúp các em biết cách ứng xử và lựa chọn hành động phù hợp trước các tình huống thường gặp về các vấn đề và có các biện pháp phòng tránh tốt nhất.



Toàn cảnh chương trình tư vấn

Tham dự chương trình có Kỹ sư Ngô Quốc Bảo – Phó trưởng khoa y tế cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Trung tâm y tế huyện Lắk; Thiếu tá Trần Hưng Đạo – Phó trưởng công an xã Krông Nô. Về phía nhà trường có thầy Trần Hữu Phước – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh toàn trường cũng có mặt đông đủ trong chương trình.



Các đại biểu tham dự chương trình tư vấn



Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình tư vấn

Thay mặt cho BGH nhà trường, Thầy Bùi Quang Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm y tế huyện Lắk, Công an xã Krông Nô đã quan tâm, hỗ trợ và chia sẻ những kiến thức bổ ích đến các em học sinh. Và mong muốn các em học sinh hãy tích cực, mạnh dạn trình bày những vướng mắc của bản thân để được ban tư vấn trả lời, tư vấn nhiệt tình.



Thầy Bùi Quang Định – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại chương trình

Để chương trình tư vấn giao lưu - đối thoại diễn ra tích cực và hiệu quả không thể thiếu những chia sẻ đến từ Ban tư vấn gồm: Thầy Bùi Quang Định – Trưởng ban, Cô Tiêu Thị Nhân – Thành viên; Kỹ sư Ngô Quốc Bảo – Thành viên và thiếu Tá Trần Hưng Đạo – Thành viên.



Ban tư vấn chương trình

Bên cạnh chăm lo nâng cao chất lượng dạy và học, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm, nhất là các trường có tổ chức ăn bán trú. Thời gian qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại hầu hết các trường học đã được chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, tại một vài cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, uy tín của nhà trường, gây lo lắng cho gia đình học sinh và bức xúc trong dư luận xã hội. Có mặt trong chương trình tư vấn giao lưu - đối thoại Kỹ sư Ngô Quốc Bảo – Phó trưởng khoa y tế cộng đồng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức về vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.



Kỹ sư Ngô Quốc Bảo của Trung tâm của Trung tâm y tế huyện Lắk chia sẻ và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề ATVST.



Ban tư vấn nhiệt tình tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho các em HS

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đóng trên địa bàn xã Krông Nô giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông nên tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp, nguy cơ mất an ninh trật tự cao. Chính vì vậy ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai, tích cực tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là phối hợp tích cực với công an địa phương về xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản nhà trường, tài sản học sinh, gây rối, đánh nhau. Tại chương trình tư vấn, đồng chí Thiếu tá Trần Hưng Đạo - Phó trưởng Công an xã Krông Nô đã chia sẻ đến

các em học sinh về tình hình an ninh trật tự, tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự xã hội và phòng chống ma túy tại địa phương.



Thiếu tá Trần Hưng Đạo - Phó trưởng Công an xã Krông Nô chia sẻ và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề ANTT, an toàn trường học.



Ban tư vấn nhiệt tình tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho các em HS

Vào cuối chương trình, cô Tiêu Thị Nhân – Tổ phó tổ TVHTHS, PCTT đã có những chia sẻ rất thiết thực và hữu ích đến các em học sinh và các vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học đường, đặc biệt các em đang chuyển tiếp từ giai đoạn từ trẻ con sang làm người lớn, một trong những vấn đề quan trọng cần quan tâm chính là sức khỏe sinh sản vị thành niên.



Cô Tiêu Thị Nhân – GV Sinh học chia sẻ cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về vấn đề sức khỏe học đường.



Các em học sinh mạnh dạn nói ra những vướng mắc của bản thân

Tại chương trình, thông qua các trao đổi, đối thoại gần gũi, dễ hiểu và những kiến thức chuyên môn vững vàng đến từ ban tư vấn, đã trang bị cho các em học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các vấn đề bảo vệ sức khỏe học đường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn trường học; biết cách ứng xử và lựa chọn hành động phù hợp trước các tình huống thường gặp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an ninh trật tự, an toàn trường học tại địa phương, cũng như biết cách chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Chương trình tư vấn giao lưu - đối thoại năm học 2023 – 2024 đã thực sự trở thành một diễn đàn thiết thực, ý nghĩa cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh. Cung cấp những kiến thức và kỹ năng bổ ích để các em phát triển toàn diện, là hành trang cần thiết để các em xây dựng một tương lai tươi sáng.



BGH nhà trường, Ban tư vấn và quý Thầy Cô giáo chụp ảnh lưu niệm

BAN TRUYỀN THÔNG